

บรรณาธิการแถลง

วารสารจิตวิทยาคลินิกฉบับนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจเป็นพิเศษ บรรณาธิการคาดหวังว่าสมาชิกจะได้ประโยชน์และเปิดมุมมองใหม่ๆ โดยสาระในวารสารฉบับนี้ยังคงเข้มข้นทั้งข้อมูลเนื้อหาและความตั้งใจที่นำชื่นชมของผู้พิมพ์ผู้เป็นนักจิตวิทยาคลินิก ตลอดจนนิสิตนักศึกษาาระดับปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาคลินิก

ผลงานของนิสิตนักศึกษาคือผู้เป็นอนาคตของวิชาชีพ ได้แก่บทความวิจัยการสร้างแบบประเมินความสุข มีกระบวนการวิจัยและการวางแผนอย่างดี ทำให้เห็นมาตรฐานของแนวทางการสร้างแบบประเมิน การให้ความสำคัญของคุณภาพของข้อคำถาม อันจะนำไปสู่ความน่าเชื่อถือของแบบประเมิน อีกเรื่องได้แก่ อิทธิพลของลักษณะบุคลิกภาพที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าและความเครียด ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้นำเสนอแบบทดสอบบุคลิกภาพ HEXACO PI-R อันมีพื้นฐานแนวคิดตามทฤษฎีบุคลิกภาพ 6 องค์ประกอบมาใช้ แบบทดสอบดังกล่าวได้รับการพัฒนาจากกลุ่มผู้วิจัยจากหลายประเทศที่เห็นความสำคัญของอิทธิพลด้านวัฒนธรรมและภาษา อีกทั้งยังมีงานวิจัยรองรับฉบับภาษาไทยอีกด้วย ผลงานทั้งสองเรื่องนี้ นอกจากจะมีกระบวนการศึกษามีมาตรฐานแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่มุ่งนำผลลัพธ์ไปใช้ในเชิงรุก หรือการพัฒนาสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน

บทความวิจัยเรื่องที่สามเป็นการศึกษาจะแนบจากแบบทดสอบทางประสาทจิตวิทยา Bender Gestalt-II ในผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้เมทาแอมเฟตามีน และมีการเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่เสพสารเสพติดหลายประเภท โดยผลที่ได้มีความน่าสนใจและสามารถนำไปคัดกรองความเสียหายของกระบวนการรู้คิดของผู้ป่วยได้เบื้องต้น สำหรับบทความฟื้นฟูวิชาการในวารสารฉบับนี้มีการนำเสนอองค์ความรู้ที่มีประโยชน์สำหรับนักจิตวิทยาคลินิกและนักวิจัยที่ต้องการดัดแปลงและแปลแบบทดสอบทางจิตวิทยาภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย บทความนำเสนอรายละเอียดเชิงกระบวนการและขั้นตอนที่สำคัญจำเป็นในการพัฒนาแบบทดสอบให้มีความเป็นวิชาชีพสากล บทความเรื่องสุดท้ายมีเนื้อหาที่นักจิตวิทยาคลินิกให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง ได้แก่เรื่อง “ต้นทุนทางจิตวิทยา” เป็นแนวคิดเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทางจิตใจของบุคคล โดยบทความได้แสดงความหมาย ความสำคัญ อิทธิพล ตลอดจนโอกาสในการประยุกต์กับงานจิตวิทยาคลินิก ซึ่งถือว่าการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตอย่างยั่งยืน

สุดท้ายนี้ บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านสมาชิกที่สนับสนุนผลงานของวารสารฯ มาโดยตลอด ด้วยความตั้งใจของบรรณาธิการในการทำงานตลอดสองปีที่ผ่านมา บรรณาธิการยังมีความหวังเช่นเคยว่า สมาชิกจะได้รับประโยชน์จากวารสารจิตวิทยาคลินิก และจะให้การสนับสนุนวารสารจิตวิทยาคลินิกต่อไป

ส่องโสม พึ่งพงศ์ และแสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์

บรรณาธิการ

วารสารจิตวิทยาคลินิกเป็นวารสารรายหกเดือนของสมาคมจิตวิทยาคลินิกไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางจิตวิทยาคลินิก จิตเวชศาสตร์ สุขภาพจิต ประสาทจิตวิทยา นิตจิตวิทยา และศาสตร์อื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ตลอดจนรายงานการเคลื่อนไหวในวงการจิตวิทยาคลินิก

ข้อเขียนที่ปรากฏในวารสารนี้ ย่อมเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเรื่องนั้นโดยเฉพาะ มิใช่เป็นทัศนะของกองบรรณาธิการหรือบรรณาธิการเสมอไป และการโฆษณาหรือทุกชั้นในวารสารนี้ มิได้หมายถึงการรับรองคุณภาพหรือสถานภาพของผลิตภัณฑ์